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 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
สมัยสามัญ สมัยที2่  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 

วันพุธที่  10  พฤษภาคม  ๒๕66 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธัญญะ  ปัญญาดี ประธานสภาฯ ธัญญะ  ปัญญาดี  
๒ นายบุญสอน  ยะริรมย์ รองประธานสภาฯ - ลากิจ 
๓ นายบุญประคองชัย  ต้นสาย เลขานุการสภาฯ บุญประคองชัย  ต้นสาย  
๔ นายสงกรานต์  สิงสถาน ส.อบต.ม.๑ สงกรานต์  สิงสถาน  
๕ นายกานต์  เถาทิพย์ ส.อบต.ม.2 กานต์  เถาทิพย์  
๖ นายณรงค์  ดรุณพันธ์ ส.อบต.ม.4 ณรงค์  ดรุณพันธ์  
๗ นายค าพา  ไชยแสง ส.อบต.ม.5 ค าพา  ไชยแสง  
๘ นายค าตัน  วงศ์อนันต์ ส.อบต.ม.6 ค าตัน  วงศ์อนันต์  
๙ นางสาวจิตรวรรณ  สิงห์ละ ส.อบต.ม.7 - ลากิจ 

๑๐ นายระวี  สีสาสีมา ส.อบต.ม.8 - ลากิจ 
๑๑ นางสายยนต์  นาคูณ   ส.อบต.ม.9 -   ลากิจ 
๑๒ นายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต.ม.10 อนุสรณ์  ริมทอง  
๑๓ นายธงชัย  กอจันทร์ ส.อบต.ม.11 ธงชัย  กอจันทร์  
๑๔ นายค าภา  พรหมดี   ส.อบต.ม.12 ค าภา  พรหมดี    
๑๕ นายบุญมี  พิมพะไกรดี ส.อบต.ม.13 บุญมี  พิมพะไกรดี  
๑๖ นายนิรันดร  พบสุข ส.อบต.ม.14 นิรันดร  พบสุข  
๑๗ นายบุญล้อม สีคราม ส.อบต.ม.15 บุญล้อม สีคราม  
๑๘ นายสุริยันต์  แก้วพลงาม ส.อบต.ม.17 สุริยันต์  แก้วพลงาม  
๑๙ นางดวงจันทร์  สมบูรณ์ ส.อบต.ม.18 ดวงจันทร์  สมบูรณ์  
๒๐ นายวัชรกร อรัญกุล ส.อบต.ม.19 วัชรกร อรัญกุล  
๒๑ นางไพรจิตร  พุ่มจันทร์ ส.อบต.ม.20 ไพรจิตร  พุ่มจันทร์  
22 นายวิชัย  สีค า ส.อบต.ม.21 วิชัย  สีค า  
23 นายธีระพงษ์ วงศ์ธนู ส.อบต.ม.23 ธีระพงษ์ วงศ์ธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายอาธิป  สายบุญ นายก อบต.ดอนจิก อาธิป  สายบุญ  
2 นายจอม  โชติรัตน์ รองนายก อบต.ดอนจิก จอม  โชติรัตน์  
3 นายไกรฤกษ์  ไกรเพชร รองนายก อบต.ดอนจิก ไกรฤกษ์  ไกรเพชร  
4 นายศักดิ์รินทร์  บุญล้อม เลขานุการนายก อบต. ศักดิ์รินทร์  บุญล้อม  
5 นายรังสิต อุ่นเสมอ ผู้อ านวยการกองช่าง รังสิต อุ่นเสมอ  
6 นางบัวหลวง บุญเนตร หัวหน้าส านักปลัด บัวหลวง บุญเนตร  
7 น.ส. ศิริพร  พลอยประเสริฐ ผอ.กองสวัสดิการฯ ศิริพร  พลอยประเสริฐ  

 



~ ๒ ~ 
 
 

8 นายสง่า ดุจดา ผอ.กองศึกษาฯ สง่า ดุจดา  
9 นายนัฐพล  พากโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ นัฐพล  พากโพธิ์  

10 นายนิวัฒน์ บุญเนตร นักวิเคราะห์ฯ นิวัฒน์ บุญเนตร  
11 นางสาววงศ์นภา  ช่างเกวียน เจ้าพนักงานธุรการ วงศ์นภา  ช่างเกวียน  
12 นางนิภาภรณ์  แสนทอง จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว นิภาภรณ์  แสนทอง  
13 ส.อ. หญิงสุพรรณษา  สายสมบัติ ผช. นักวิเคราะห์ฯ สุพรรณษา  สายสมบัติ  
14 นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพวรรณ แสนทวีสุข  
15 นางสาวชรัณรัตน์  กันยามา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ ชรัณรัตน์  กันยามา  
16 นางหนูบล  บุญเนตร แม่บ้าน หนูบล  บุญเนตร  
17 นายผดุงศิลป์  คนตรง ภารโรง ผดุงศิลป์  คนตรง  
18 นางพิสมัย  คูณทอง แม่บ้าน พิสมัย  คูณทอง  
19 นางสาวธิดารัตน์  มูลศรี แม่บ้าน ธิดารัตน์  มูลศรี  
20 นางสาวอุบลศรี  คงตางาม แม่บ้าน อุบลศรี  คงตางาม  
21 นางยวน  ใสแก้ว แม่บ้าน ยวน  ใสแก้ว  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 

สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2566 
วันพุธที่  10  พฤษภาคม  ๒๕66 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุม  19  คน 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายธัญญะ ปัญญาดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เป็นประธานในที่
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องเชิญชวนคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. บุคลากร พนักงาน อบต. และประชาชน ในต าบลดอนจิก รวมใจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566             
เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ครับ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจง ครับ 

นายบุญประคองชัย ต้นสาย 
เลขานุการสภา อบต. ดอนจิก   

-  ส าหรับรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕66 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ได้ส า เนาให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดแล้ว       
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องและแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ ขอเชิญ
ตรวจสอบนะครับ ว่ามีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม หรือมีข้อผิดพลาดอะไร ก็ขอมติที่
ประชุมแก้ไขได้เลย ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

-  ในการรับรองการประชุมครั้งที่แล้วมี ส.อบต.ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มี ส.อบต.
ท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุมแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้ง
ที่แล้ว ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบรับรองโปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม - รับรอง  19  เสียง  ไมร่ับรองไม่มี    งดออกเสียง  -  คน 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   การเสนอเพื่อทราบ 
                                 3.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2566 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบ 3.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ 

************************** 
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ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิกได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒1 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด๔ ข้อ ๒๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก โดยสามารถดูได้ที่ ww.donjik.go.th และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนจิก ๓๔๒ หมู่ที่ ๑๔ ต าบลดอนจิก อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ ๑๔๕-๙๕๙๖๘๔ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
             ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
                                        (นายอาธิป สายบุญ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 

ต่อไปเชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
นายนิวัฒน์  บุญเนตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  บุญเนตร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   3.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566  อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0๘๑๐.๗/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ ก าหนดว่าเมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมาย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดท ารายละเอียดที่มีความ
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงหมวดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 และข้อ ๒๑ มาด าเนินการโดยอนุโลม
และให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒0 วันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการแล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการตามที่เห็นสมควรและให้น า
แนวทางการด าเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0๘๑๐.๙/ว ๑๒๓๙          
ลงวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น           
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(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
๑. ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๓. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
๔. หนังสือแจ้งให้สภาฯ ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ 

รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ไฟล์แผนพัฒนาท้องถิ่น ในหนังสือที่ส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาฯครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเท่านี้ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ 

นายธัญญะ ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 3.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ          
ถ้าไม่มีที่ประชุมถือเป็นมติที่ประชุมรับทราบ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
                         3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 

นายนิวัฒน์  บุญเนตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม 
นายนิวัฒน์  บุญเนตร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ครับ ระเบียบ
วาระที่ 3  เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบ 3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 เป็นห้วงจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 ทางผู้บริหารได้ท าหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ประชาคมหมู่บ้านส่งโครงการตามแนวทางการพัฒนาเข้ามา เพ่ือประกอบจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขออนุญาตแจ้งหมู่ที่ยัง
ไม่ส่งโครงการ หมู่ที่  4,8,13,6,14 ซึ่งโครงการที่ท่านสมาชิกได้ส่งเข้ามาท่านได้
เรียงล าดับความส าคัญตามท่ีประชาคมหมู่บ้าน โครงการที่ท่านสมาชิกสภาได้ส่งเข้ามาบาง
โครงการยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการที่ส่งเข้ามาต้องน าเข้ามาน าเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ได้ตรวจสอบโครงการว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ อบต.ที่สามารถที่จะด าเนินการได้ไหม 
ถ้าไม่ได้ก็จะน าโครงการอ่ืนที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  มาด าเนินการ
แทน เสร็จแล้วท าบันทึกแจ้งกองช่างออกส ารวจโครงการ เพ่ือท ารายละเอียดค านวณราคา
กลาง ปร.4 , ปร.5 ขอความอนุเคราะห์หมู่บ้านที่ยังไม่ส่งโครงการเร่งด าเนินการ เพราะ
ทางกองช่างใช้เวลาในการลงส ารวจโครงการ ทั้ง 23 หมู่บ้าน ส าหรับงบประมาณแต่ละ
หมู่บ้านประมาณ 300,000 บาท แล้วแต่ความจ าเป็น และขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ อบต. 
และท่านผู้บริหารได้รับทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ได้ประกาศใช้ในราชกิจานุเบกษาแล้ว จะมีผลให้
ค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2566 เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทน
งบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เพ่ิมขึ้น ตามบัญชีเงิน
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อัตราค่าตอบแทนตามรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเกณฑ์ 25-50 ล้าน ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนนายก 28,800 บาท เงินประจ าต าแหน่ง 6,000 บาท                 

เงนิค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 บาท รวม 40,800 บาท 
2. เงินค่าตอบแทนรองนายก 15,840 บาท เงินประจ าต าแหน่ง 4,500 บาท              

เงินค่าตอบแทนพิเศษ 4,500 บาท รวม 24,840 บาท 
3. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก 10,080 บาท  
4. เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต. 15,840 บาท 
5. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. 12,960 บาท 
6. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 10,080 บาท 
7. เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา 10,080 บาท   

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านนายก อบต. ดอนจิก ครับ 

นายอาธิป  สายบุญ 
นายก อบต. ดอนจิก 

- เรียนท่าน ประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ครับ  กระผมนายอาธิป  สายบุญ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ครับ 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  การเสนอเพ่ือทราบ 3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มีความจ าเป็นและส าคัญ ตามที่
ทางเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ประสานโครงการเพ่ือเสนอจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ส่งโครงการเกือบครบทุกหมู่บ้านแล้ว อยากให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่ก าลังด าเนินการเร่งส่งโครงการ เพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และจัดท าร่างข้อบัญญัติต่อไป โครงการส่วนใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีบางหมู่
ที่เป็นโครงการไฟฟ้าขยายเขต ซึ่งในงบประมาณเงินอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  ประจ าปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า        

บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1  งบประมาณ 141,000 บาท   
2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า       

บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 158,000 บาท  
3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

พร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 249,000 บาท   
4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน

สมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 งบประมาณ 300,000 บาท  
5. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและแรง

สูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 งบประมาณ 300,000 บาท  
การด าเนินการส่วนงานอุดหนุนการไฟฟ้าจะล่าช้า การด าเนินการมีหลายขั้นตอน  

กระผมอยากน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ เน้นส่วนงานด้านโครงสร้างไว้ก่อน ส่วนไฟฟ้า
อยากเป็นโครงการรอง เพราะมีสัดส่วนในงบประมาณบริหารด้านงานโครงสร้างถ้าเป็นไป
ได้ ต้องท าให้ถึง 10% ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด ตามระเบียบที่ก าหนดแล้ว      
ขออนุญาตยกตัวอย่างหมู่ที่ 10 โครงการที่เสนอเข้ามาล าดับที่ 1. หอกระจายข่าว           
2. โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องทางกองช่างได้ตรวจสอบ
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โครงการว่าสามารถด าเนินการได้ไหมส าหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3.
ปรับปรุงถนนลูกรัง 4. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่ยังไม่ส่งโครงการอยากให้
เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ หมู่ที่ 4,6,8,13,14,22 ได้รวบรวมโครงการเพ่ือให้กองช่างได้
ส ารวจออกแบบประมาณการราคากลาง ขอชี้แจงงบประมาณ 2566 ด าเนินการไปแล้ว 
2 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 2. โครงการ
ปรับปรุงถนนดินภายใน อบต. เงินอุดหนุนก็เริ่มเข้ามาแล้วจะเร่งด าเนินการหลังจาก
ด าเนินการโครงการงบประมาณ ค้างจ่ายประจ าปี 2565 การด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ
แล้ว ยังเหลือ 3 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ และเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย 2566 
ทยอยเข้ามาแล้ว ก็สามารถด าเนินโครงการได้ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ท่านอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10  ครับ  

นายอนุสรณ์  ริมทอง    
ส.อบต.ม.10 

-   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอนุสรณ์ ริมทอง ส.อบต.ม.10 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ           
3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 การจัดเตรียมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นเรื่องที่ดี เพราะ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหลายขั้นตอนในระเบียบแผนในการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องประชาคมมาจากหมู่บ้าน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ น าเข้าสู่สภาพิจารณา และให้ผู้บริหารประกาศใช้แผน ถ้าโครงการที่น าเสนอมีใน
แผนก็ไม่มีปัญหา อยากเร่งด าเนินการไม่อยากให้ขยายสมัยการประชุมสภาฯ ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านนายก อบต. ดอนจิก ครับ 

นายอาธิป  สายบุญ 
นายก อบต.ดอนจิก 

- เรียนท่าน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ  
กระผมนายอาธิป  สายบุญ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ระเบียบ
วาระที่ 3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อาจปรับลดค่าใช้จ่ายประจ าและปรับด้าน
โครงการพ้ืนฐานภายใน อบต. ทั้งถนนและอาคาร เพ่ือมีเงินงบประมาณน าลงไปพัฒนา
หมู่บ้านให้เต็ม 300,000 บาท  เพราะต้องไปเพ่ิมในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารและท่าน
สมาชิกสภาฯ  งบประมาณก็ตั้งไว้ 96,000,000 บาท เหมือนเดิม  แต่มีเพ่ิมส่วน
ค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนประมาณ 1,200,000 บาท  ข้อมูลด้านการเงินตอนนี้เงินอุดหนุน
เข้าประมาณ 5,970,000 บาท ถ้าเงินอุดหนุนเข้าพร้อมก็จะเร่งด าเนินการโครงการใน
งบประมาณรายจ่าย 2566  ฝากท่านผู้อ านวยการกองช่างเร่งโครงการถนนลูกรังออก
ก่อนเข้าหน้าฝน และโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ้ากันเงินก็ขอเป็นกันงาน
โครงการอาคารอเนกประสงค์และอาคารตลาด เพราะต้องใช้เวลาในการด าเนินการครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ท่านวิชัย  สีค า ส.อบต. ม.21  ครับ 
 

นายวิชัย  สีค า 
ส.อบต.ม.21 

-   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายวิชัย สีค า  ส.อบต.ม.21  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 3.2 การ
เตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
งบประมาณด้านโครงการพ้ืนฐานตั้งไว้ หมู่บ้าน 300,000 บาท ไม่เพียงในการซ่อมแซม
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ถนน ครับ อยากให้ตั้งเพ่ิมเป็น 500,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในการซ่อมแซมถนน และขอฝากถนนสายดอนจิก -บุ่งค า  
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ท่านสุริยันต์ แก้วพลงาม ส.อบต.ม.17  ครับ  

นายสุริยันต์ แก้วพลงาม 
ส.อบต.ม.17 

-   เรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายสุริยันต์ แก้วพลงาม ส.อบต.ม.17  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 3.2 
การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2567  ขอเพ่ิมงบประมาณในส่วนของน้ ามัน ตั้งไว้ 200,000 บาท อยากให้เพ่ิมใน
ส่วนนี้ครับ จะได้น ารถแบ็คโฮและรถกระบะเทท้ายช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการ
ซ่อมแซมถนนของพ่ีน้องประชาชนของแต่ละหมู่บ้านเบื้องต้น ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

-   เชิญท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 

นายนิวัฒน์  บุญเนตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน              
ผมนายนิวัฒน์  บุญเนตร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ครับ 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่ายค่าน้ ามัน ประจ าปี 2566 ส าหรับค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 700,000 บาท              
ยังไม่พอครับ ได้โอนเพ่ิม 120,000 บาท และทางกองคลังได้แจ้งว่าต้องโอนเพ่ิมอีกครับ 

นายธัญญะ ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 3.2 การเตรียมการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมถือว่าประชุมรับทราบร่วมกัน ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ   
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ทางเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้งว่าส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
อุบลราชธานี ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ 2) 
เกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ในวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
ทางส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุเคราะห์ท่านประธานสภา อบต. 
ดอนจิก ช่วยประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 15 คน  เช่น กลุ่ม
ผู้น าหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. และสมาชิกสภาฯ ครับ ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา 12 
ท่านได้ร่วมให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามด้วยครับ ซึ่งสมาชิกสภาฯ ที่มาให้ข้อมูล มีดังนี้ 

1. นายสงกรานต์  สิงสถาน 
2. นายณรงค์  ดรุณพันธ์ 
3. นายค าตัน  วงศ์อนันต์ 
4. นางสาวจิตรวรรณ  สิงห์ละ 
5. นางสายยนต์  นาคูณ   
6. นายธงชัย  กอจันทร์ 
7. นายบุญมี  พิมพะไกรด ี
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8. นายธัญญะ  ปัญญาดี 
9. นายวัชรกร อรัญกุล 
10. นางไพรจิตร  พุ่มจันทร์ 
11. นายวิชัย  สีค า 
12. นายธีระพงษ์ วงศ์ธนู 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ท่านศักดิ์รินทร์  บุญล้อม  เลขานุการนายก อบต. ดอนจิก  ครับ  

นายศักดิ์รินทร์  บุญล้อม   
เลขานุการนายก อบต.ดอนจิก   

-   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายศักดิ์รินทร์  บุญล้อม  ต าแหน่ง เลขานุการนายก อบต.ดอนจิก ระเบียบวาระ
ที่  4 เรื่องอ่ืนๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอความ
อนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา ผู้น าชุมชน และประชาชน สามารถเขียนค าร้อง ขอแจ้ง
ซ่อมแซมไฟฟ้า เพราะเป็นเอกสารประกอบการเบิกน้ ามันและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือให้เป็น
ตามข้ันตอนทางราชการครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านนายก อบต. ดอนจิก ครับ 

นายอาธิป  สายบุญ 
นายก อบต.ดอนจิก 

- เรียนท่าน ประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ครับ  กระผมนายอาธิป  สายบุญ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ขอ
เสริม ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ ขอเพ่ิมเรื่องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถ
ประสานเบื้องต้นทางโทรศัพท์และทางไลท์ได ้ครับ แต่ท่านสมาชิกสภาฯ ต้องเข้ามาเขียน
ค าร้อง เพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ ามันและเบิกอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะมีผลในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทางกองช่าง และขออนุญาตแจ้งและประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก ได้เข้ารับประกาศนียบัตร ประเภท องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ จังหวัด
อุบลราชธานีประจ าปี 2565 พร้อมด้วย นายไสว จันทร์สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านห้วย
แดง หมู่ที่ 9 ต าบลดอนจิก เข้ารับรับโล่ประกาศเกียรติคุณ"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2566 จากนายชลธี ยันตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

- แจ้งเรื่องพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิกได้เสียชีวิต 2 ท่าน เป็น
พนักงานเก็บขยะและบุคลากรทางการศึกษาครูศูนย์   

- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุขร่วมกับปศุสัตว์พิบูลมังสาหาร จะออกฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2566 ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์
และร่วมโครงการดังกล่าวตามแผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี 
2566 ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 ของแต่ละหมู่บ้าน ครับ  

 
- ฝากท่านสมาชิกสภาฯ เข้าฤดูฝนเต็มตัว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เฝ้าระวังภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน มีเหตุด่วนได้แจ้งทางงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเร็วที่สุด 

- เกี่ยวกับงานเกษตร จัดให้มีแปลงสาธิต บริเวณข้างสนามฟุตบอล ทั้งไม้ผลและผัก
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สวนครัว เพื่อให้ปรังปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก  
- งานจัดเก็บภาษี กองคลัง  ช่วงจัดภาษีปรับเปลี่ยนให้พนักงานเข้ามาเตรียมบริการ

ประชาชนตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการกับพ่ี
น้องประชาชนในการเข้ามาช าระภาษีประจ าปี 

- การซ่อมแซมท่อระบาย หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก ทางกองช่างแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดและร่องท าการ
ก่อสร้างมานานท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้จัดท า
โครงการซ่อมแซมท่อระบาย เพ่ือไมใ่ห้เกิดอันตรายต่อพ่ีน้องประชาชนในการสัญจรไปมา 

- งานพาแลง ขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วม
กิจกรรมงานพาแลง และจะปรับปรุงแก้ไขบางส่วนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  ก็ก าหนดการ      
จัดงาน วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพาแลงต าบลดอนจิก  ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากทางอ าเภอพิบูลมังสาหาร  ท่านนายก อบต. ทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ
ในเขตต าบลดอนจิก ได้รับค าชมในการจัดงานในครั้งนี้ และปีงบประมาณ 2567 ก็จัด
งานสงกรานต์แก่งล าดวน วันที่ 10 เมษายน และงานวันพาแลงวันที่ 11 เมษายน  ของ
ทุกปี และเสนอโครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลดอนจิก และให้ท่านสมาชิกสภาฯ      
ได้จัดเตรียมนักกีฬาไว้ด้วย ครับ 

- เรื่องการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของกองสวัสดิการสังคม ทั้งหมด 5 หลัง ตอนนี้
พร้อมสร้าง 3 หลัง ฝากกองสวัสดิการสังคมได้แจ้งท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้ทราบ เพ่ือลง
ไปดูแลในการสร้างบ้านร่วมกัน ส่วนรายละเอียดให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้
ชี้แจงครับ 

- ฝากประชาสัมพันธ์จากจังหวัดอุบลราชธานี มีเสื้อ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง 
เมืองธรรม ราคา 300 บาท  ใส่วันอังคาร และทูบีนัมเบอร์วัน ราคา 250 บาท ใส่วันพุธ  
ท่านสมาชิกสภา ท่านใดสนใจ แจ้งไซส์เสื้อและสั้ง ได้ครับ 

- ส าหรับเรื่องงานซ่อมแซมถนนกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก          
ให้ความส าคัญกับพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ถ้างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ สามารถ
โอนงบประมาณเพ่ิมในส่วนเงินเดือนปลัด และเงินเดือนพนักงานต าแหน่งที่ว่าง ที่ยังไม่
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนตลอดทั้งปี 
เพราะมีความส าคัญมากครับ และส าหรับถนนสายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก หมู่ที่ 
1 อยากให้ท่านท าแผนรองรับงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก          
(จรรยาราษฎร์) จะมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชาติ เป็นสถานที่
แข่งขันทักษะทั้ง 17 จังหวัด ของภาคอิสาน ประมาณ 70 เขต ต าบลดอนจิกใช้สถานที่ 
2 โรงเรียน คือโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์) และโรงเรียนบ้านนาเจริญ  
ในส่วนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์) มีปัญหาด้านถนนช ารุด ประมาณ 
300 เมตร ก็ตั้งงบซ่อมแซมงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นของหมู่ที่ 1 ยาว 100 เมตร                   

 
และหมู่ที่ 14 ยาว 200 เมตร ฝากท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 น าเสนอ
โครงการ และฝากผู้อ านวยการกองช่างได้ส ารวจและประมาณการราคาด้วยครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านสุริยันต์  แก้วพลงาม   ส.อบต.ม.17  ครับ 



~ ๑๑ ~ 
 
 

นายสุ ริยั นต์   แก้ วพลงาม       
ส.อบต.ม.17 

- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายสุริยันต์  แก้วพลงาม ส.อบต.ม.17 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  น าเรียนปรึกษาเรื่อง
รถแทรกเตอร์ฟามร์ม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ให้
กลุ่มต่างๆ ท าสัญญาไปใช้ในเกษตรกร หมู่ที่ 17 กลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ยืมไปใช้ เนื่องจากรถ
มีอายุการใช้งานนาน มีปัญหาเครื่องซ่อมแซม ทางกลุ่มซ่อมไปแล้วเกือบ 40,000 บาท 
ท าเกิดปัญหาภายในกลุ่ม อยากทราบทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก มีแนวทาง
แก้ไขปัญหาในการซ่อมแซมหรือสามารถประมูลขายเพ่ือซื้อคันใหม่ได้หรือไม่ครับถ้าไม่ผิด
ระเบียบทางราชการครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญท่านผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ครับ  

นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ  ทางกองสวัสดิการสังคม ได้ของบประมาณจากส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จ านวน 3 
หลังๆละ 40,000 บาท ทาง พมจ. ได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
    หลังที่ 1 นายอินแปลง เต็มสุวรรณ  หมู่ที่ 10  
    หลังที่ 2 นายแมน สุทธิสา หมู่ที่ 14  
   หลังที่ 3 นายกัมพล ดรุณพันธ์ หมู่ที่ 15  
ในส่วนของนางเกษร มากดี หมู่ที่ 14 ติดปัญหาไม่มีหลักฐานเรื่องโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 
ขอติดไว้ก่อน ต้องท าประชาคมหมู่บ้านเพราะการซ่อมแซมบ้านต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือได้รับความยินยอมจากญาติ และอีก 2 หลังเป็นซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ  
   หลังที่ 1 นายค าพูน ปัญกาที  หมู่ที่ 9  
   หลังที่ 2 นายพรมมา พะดาวัน หมู่ที่ 15  หลังละ 40,000 บาท ถ้าเจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการซ่อม จะประสานงานไปยังผู้น าชุมชนอีกครั้งหนึ่ง และรถโยก 5 คัน ได้รับการ
สนับสนุนจาก พมจ.  มีผู้ส่งรายชื่อมารับ ได้แก่  

1. นายสุชาติ เชาวพันธ์ศิริ หมู่ที่ 4          
2. นางค ากอง เส้นเกษ หมู่ที่ 7   
3. นายชัยสิทธิ์ บุญล้อม หมู่ที่ 10   
4. นายชัย ฝางค า  หมู่ที่ 10   
5. นายทองดี ละดาดก หมู่ที่ 21  

และท่านสมาชิกสภาฯ สามารถส่งรายชื่อผู้พิการที่ต้องการรถโยก และต้องมีความแข็งแรง
ของมือ สามารถส่งรายชื่อได้ เจ้าหน้าที่และคุณหมอจาก รพสต. จะออกประเมินว่า
สามารถใช้รถโยกได้ไหม ถึงจะสามารถอนุมัติได้ค่ะ และรถเข็นสามารถส่งเอกสารเข้ามาได้
เลย เจ้าหน้าที่ส่งต่อให้ พมจ. เรื่องซ่อมบ้านผู้พิการ ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ รถเข็น รถโยก หรือ
เงินผู้ด้อยโอกาส ทางผู้น าชุมชนสามารถส่งรายชื่อมายังกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่
น าเอกสารส่งขอสนับสนุนจาก พมจ. ค่ะ 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)    บุญประคองชัย  ต้นสาย     ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายบุญประคองชัย  ต้นสาย) 
                  เลขานุการสภา อบต. 
 
 

   (ลงชื่อ)  ธัญญะ  ปัญญาดี      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายธัญญะ  ปัญญาดี) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
 
 

(ลงชื่อ)   สงกรานต์  สิงสถาน              (ลงชื่อ)  กานต์  เถาทิพย์ 
          (นายสงกรานต์  สิงสถาน)                     (นายกานต์  เถาทิพย์) 

      ส.อบต.ม.1         ส.อบต.ม.2 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     ค าตัน  วงศ์อนันต์    (ลงชื่อ)  จิตรวรรณ  สิงห์ละ 
          (นายค าตัน  วงศ์อนันต์)             (นางสาวจิตรวรรณ  สิงห์ละ) 

     ส.อบต.ม.6           ส.อบต.ม.7 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)   วิชัย  สีค า    (ลงชื่อ)    ธีระพงษ์ วงศ์ธนู   

 (นายวิชัย  สีค า)     (นายธีระพงษ์  วงศ์ธนู)    
           ส.อบต. ม.21         ส.อบต. ม.23 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)    อนุสรณ์  ริมทอง       

             (นายอนุสรณ์  ริมทอง  )     
               ส.อบต.ม.10  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีการประชุมในวันนี้ก็ประชุมมาครบทุกวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

 
 ปิดการประชุม เวลา 13.20 น 


